



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 เมษายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: จัดซื้อเครื่องมือแพทย์	แนวหน้า
2. 'นายกฯ'ลงใต้เปิดชุมชนปลูกเสื่ออาเซียน	มติชน
3. รายงาน: ค่าขายแดนด่านเชียงแสนบวมส่งไก่แช่แข็งไปจีน1.3หมื่นล.	ฐานเศรษฐกิจ
4. เกษตรล้นตาลนำเข้าหมูสหรัฐฯ ยันไทยห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดง	ไทยรัฐ
5. เกษตรฯยันนโยบายพัฒนาสุขภาพะ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร	สยามรัฐ
6. สหกรณ์ราธิวาส...MOU ขับเคลื่อนการผลิตปาล์มน้ำมัน เดินหน้าสู่มาตรฐาน RSPO	สยามรัฐ
7. ภาพข่าว: ครบรอบ 126 ปี	สยามรัฐ
8. ยันห้ามนำเข้าหมูสหรัฐฯเปื้อนสาร	กรุงเทพธุรกิจ
9. ม.นเรศวรเปิดตัวเซราม-ผลิตภัณฑ์จากวิจัยต้นหม่อน	ข่าวสด
10. คอลัมน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ไทยถกการค้าฟิลิปปินส์ ยกระดับร่วมมือเพิ่มนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร	โพสต์ทูเดย์
12. คอลัมน์ โขลกข่าวตำทุกซ์	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า
หัวข้อ : ภาพข่าว: จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ : พุธที่ 5 เมษายน 2561

ฉบับที่ : 13494 หน้า : 8(ขวา)



จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ : พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สศก. ครบรอบ 39 ปี

'นายกฯ'ลงใต้เปิดชุมนุมลูกเสืออาเซียน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุวัจน์ ลั่นชูรัตน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ด้วยเครื่องบิน C-130 จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ไปยังท่าอากาศยานปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ และแสดงความพร้อมศักยภาพของลูก

เสือจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทำความดี มีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ลูกเสือเนตรนารีถือเป็นกิจกรรมด้านการศึกษาที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกว่า เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฎเกณฑ์ ทั้งหน้าที่ต่อชาติในการช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่ราชการต่อภัยคุกคาม ความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบ ทั้งหน้าที่ต่อศาสนาที่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆ ก็ขอให้ระลึกว่าทุกศาสนาต่างมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ สอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำให้ใจผ่องใสบริสุทธิ์ ทั้งหน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่เคารพรัก และเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างสูงสุดนั้น การแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกเสือทุกคน รวมไปถึงหน้าที่ด้านการช่วยเหลือผู้อื่นที่ลูกเสือได้รับการยกย่องด้วย เพราะถือเป็นงานที่มีเกียรติและเป็นเครื่องวัดคุณค่าของคน

ค่าชายแดนด่านเชียงแสนบวม ส่งไก่แช่แข็งไปจีน1.3หมื่นล.

รายงาน REPORT 5

■ โตะข่าวภูมิภาค

สถิติการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนไก่แช่แข็งจากไทยไปจีน

■ น้ำหนัก ■ มูลค่า ■ มูลค่าการส่งออกทั้งหมด



ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงแสน



แจ้งผ่านด่านศุลกากรเชียงแสนย้อนหลังไป 5 ปี (ปีงบประมาณ 2556-2560) พบว่ามีการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนไก่แช่แข็งไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 203,669 ตัน มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 13,695.75 ล้านบาท คิดเป็น 19.19% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดที่มีมูลค่าทั้งสิ้น 71,334.20 ล้านบาท

รองรับการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนปรับปรุงถนนและสะพานจากท่าเรือกวนเหล่ยไปที่เมืองจิ่งหงหรือเซียงรุ่ง ทั้งนี้การปรับปรุงดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้

คิดภาษีแค่4%

นโยบาย One Belt One Road ของ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ส่งเสริมการขนส่งสินค้าโดยกองเรือพาณิชย์นาวีแม่น้ำโขง จึงกำหนดภาษีขาเข้าสินค้าผักผลไม้สดและสินค้าแช่แข็งที่ขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นผ่านท่าเรือกวนเหล่ยไว้เพียง 4% ลดลงจากเดิมหลายเท่าตัว และที่สำคัญยังหลายกรอบที่เคยกำหนดไว้ว่า สินค้าที่ผ่านท่าเรือกวนเหล่ยอนุญาตให้ขายได้เฉพาะในเขตปกครองตนเอง แคว้นสิบสองปันนาเท่านั้น เพราะจากนี้เป็นต้นไปสินค้าไทยที่ขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ห้อง

บั้นท่าเรือกวนเหล่ย

ช่วงปี 2559-2560 ที่ผ่านมากองเรือจีนได้ทุ่มงบประมาณราว 200 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,000 ล้านบาท ปรับปรุงท่าเรือกวนเหล่ย ท่าเรือเมืองท่าหน้าด่านแม่น้ำโขงของจีน เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศได้ โดยได้สร้างโกดังขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไว้ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส พัฒนาตู้คอนเทนเนอร์เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าอาหารสดและอาหารแช่แข็ง พัฒนาท่าจอดเรือเพื่อ



สื่อข่าว “ฐานเศรษฐกิจ” รายงานจากจังหวัดเชียงรายว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จ.เชียงราย นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารระดับสูงของจ.เชียงราย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน และผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

5ปีส่งออกเฉียด2หมื่นล.

“ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวมสถิติ การส่งออกชิ้นส่วนไก่แช่

เย็นผ่านท่าเรือกวนเหล่ย สามารถส่งไปจำหน่ายได้ทุกเมืองในมณฑลยูนนาน และหากจะส่งไปขายยังมณฑลอื่นๆ ก็สามารถทำได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

ปศุสัตว์ตั้งเป้า2หมื่นล./ปี

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาตรวจสอบระบบกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ปีก และตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีก จำนวน 19 แห่งในประเทศไทย หลังการตรวจสอบฝ่ายจีนมีความพึงพอใจมาก จนนำมาสู่การร่วมจัดทำพิธีสาส์นว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกันและสุขอนามัยในการนำเข้าไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนจากไทยไปจีน ระหว่างสำนักงานกำกับควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันแห่งชาติ (AQSIQ) สาธารณรัฐประชาชนจีนและกรมปศุสัตว์

ด้าน นสพ.สมชวน รัตนมัตถลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าชิ้นส่วนไก่แช่แข็งล็อตแรก มีจำนวน 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่าราว 35 ล้านบาท และจะทยอยส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินว่าการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนไก่แช่แข็งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี



นโยบาย One Belt One Road ของ สี่ จีนฉีง กำหนด ภาษีขาเข้าสินค้า ผักผลไม้สด และสินค้าแช่แข็ง ที่ขนส่งโดย ตู้คอนเทนเนอร์ ห้างเย็น ไร่เพียง 4%

คาดค้าชายแดนทะลุแสนล.

ขณะที่ นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่าตู้คอนเทนเนอร์ ห้างเย็น เป็นมิติใหม่ของการค้าชายแดนไทย-จีน และยังเป็นมิติใหม่ของการขนส่งสินค้าทางเรือในแม่น้ำโขง กรณีนี้ภาคเอกชนของเชียงรายเชื่อว่า น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญที่จะทำให้การค้าชายแดนเชียงรายมีการขยายตัวมากขึ้น มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนน่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว แม้อาจจะต้องใช้เวลาบ้าง แต่เชื่อว่าเร็ว ๆ นี้ จะได้เห็นตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนเชียงรายมีโอกาสทะลุ 1 แสนล้านบาท เพราะเชื่อ

มั่นว่าประชากรในมณฑลยูนนานที่มีอยู่ราว 50 ล้านคน มีความต้องการสินค้าไทยและนิยมนบริโภคสินค้าจากประเทศไทย โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนทุกชนิดของไทย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนมาก และนอกจากจีนส่วนไก่แช่แข็งแล้ว ผลิตภัณฑ์สัตว์อื่น ๆ รวมทั้งอาหารทะเลแช่แข็ง ก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวจีนด้วย

ทั้งนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สำรวจมูลค่าการค้าชายชายแดนของจ.เชียงราย ผ่านด่านศุลกากรแม่สาย, เชียงแสน และเชียงของ ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) พบว่า มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 51,015.78 ล้านบาท แยกเป็นการนำเข้า 7,463.94 ล้านบาท การส่งออก 43,551.84 ล้านบาท ■

เกษตรล้นตลาดนำเข้าหมูสหรัฐฯ ยันไทยห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์หน้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นหัวหน้าทีม ร่วมกับกรมปศุสัตว์เดินทางไปเจรจาการค้าเกี่ยวกับการนำเข้าหมูจากประเทศสหรัฐฯ สืบเนื่องจากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ต้องการส่งหมูมาจำหน่ายในไทย โดยการนำเข้าหมูได้มีเสียงคัดค้านของหลายฝ่าย เนื่องจากหมูของสหรัฐฯ มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงที่ไทยมีข้อห้ามการใช้สารดังกล่าว นายกรัฐมนตรี จึงสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องการนำเข้าหมูของสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้ครบ 6 เดือนแล้ว กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมไปให้คำตอบกับสหรัฐฯ

นายเกษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ จะยึดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่ห้ามผู้เลี้ยงผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ จึงยังยืนยันคำเดิมคือ ไม่ให้นำเข้าหมูที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง ด้านนายอภิ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ขอยืนยันคำตอบเดิมคือห้ามหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงส่งเข้าขายในเมืองไทยแต่หากสหรัฐฯ ต้องการส่งมาขายในไทยก็ต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดภัยไม่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง และปริมาณผลผลิตหมูในไทยก็ล้นตลาด ทำให้ราคาหมูตกต่ำถึงขั้นนำลูกหมูไปทำหมูหัน.

เกษตรกรยื่นนโยบายพัฒนาสุขภาพะ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

สงขลา : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปิดการประชุมวิชาการ และกล่าวปาฐกถาปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “สานพลังเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาพะที่ยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ

ราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพะที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ โดยเฉพาะการพัฒนาสุขภาพะของเกษตรกร ซึ่งมีกว่า 10 ล้านครอบครัว พยายามขับเคลื่อนหลายๆ นโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อาทิ การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ำโดยบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้อง

กับความต้องการการตลาด เช่น ยางพารา และข้าว การดูแลเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม

“หน่วยงานเข้าไปชี้แนะเกษตรกรผลิตหรือปลูกอะไรแล้วต้องมีรายได้โดยให้พิจารณา 2 ปัจจัยหลัก คือ ความสามารถของเกษตรกร เช่น เป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่ และตลาด ถ้าตลาดไม่ดี ก็ต้องแนะนำให้ปรับเปลี่ยน เช่นการปลูกข้าวซึ่งก็เข้ามาโดยตลอดว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่มีนโยบายลดปลูกข้าวแต่ต้องจูงใจเกษตรกรให้ปลูกในปริมาณที่เหมาะสมปีละ 25-28 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและเหลือเก็บส่งออกไม่เกิน 10 ล้านตัน ราคาข้าว ก็จะไม่แพงเกินไปและไม่ถูกเกินไป”



บทความพิเศษ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ภายใต้นโยบาย “การตลาดนำการผลิต” แนวทางพลังประชารัฐ เพื่อผลักดันแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกร จึงเป็นที่มาของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เกษตรแปลงใหญ่ ปาล์มน้ำมันบูรณาการจังหวัดนราธิวาสตาม “โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนการผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่มาตรฐาน RSPO ตลาดโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน”

โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายจำนงค์ เหมื่อนคำ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล (กรม.ส่วนหน้า) นาย นอร์ดีน เจาะแล สหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส นายเยงห์ยา ปะนาขอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด



สหกรณ์ราธิวาส...MOU ขับเคลื่อนการผลิตปาล์มน้ำมัน เติบโตสู่มาตรฐาน RSPO



ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด สหกรณ์บีเหล็ง จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนราธิวาส จำกัด กลุ่มลานเทปาล์ม จังหวัดนราธิวาส และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท มรกตอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเสริมสุข จำกัด รวมพิธี ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอ

เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในเรื่องนี้ นาย นอร์ดีน เจาะแล สหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส ให้ข้อมูลว่า กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้ปาล์มน้ำมันในพื้นที่นราธิวาส จำนวน 32,500 ไร่ เติบโตเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล คือ มาตรฐาน RSPO ของประชาคมยุโรป และระยะต่อไปจะเพิ่มการขับเคลื่อนให้ครบทั้งจังหวัดที่มีปาล์มอยู่ประมาณ 70,000 ไร่ นอกจากนี้ ตาม



ระบบเกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้ “ตลาดนำการผลิต” โดยสหกรณ์เป็นผู้จัดการแปลง ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผ่านการรวมกันจัดหาปุ๋ย การเข้าถึงแหล่งทุนที่มีต้นทุนต่ำซึ่งสามารถลดต้นทุนให้เกษตรกรในปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ โดย

จากการผลักดันให้เกษตรกรใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการจัดการสวนปาล์มก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไปไม่ต่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ และชุมชนสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ จำกัด ยังสามารถรวบรวมผลผลิตมาแปรรูปวันละประมาณ

300 ตันหลายหรือปีละ 90,000 ตันหลายมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำมัน CPO สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรได้อีกกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ หรือต่อครัวเรือนมีรายได้เพิ่มจากเดิมไม่ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาทหรือเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้จากอาชีพทำสวนปาล์มเฉลี่ยครัวเรือนละ 350,000 บาทต่อปี

รวมทั้งเป็นการทำงานในเชิงบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผลักดัน และสร้างความมั่นใจให้กับชาวเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสำนักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ที่ต้องพัฒนาเกษตรกร โดยแนวทางหนึ่งที่ผลักดัน

คือการกระเพื่อมเกษตรแปลงใหญ่ปาล์ม น้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ปาล์มน้ำมันในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 8 แห่ง มีพื้นฐานความเข้มแข็งในการบริการให้กับสมาชิกในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องกลับไปพัฒนากระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันในระดับฟาร์มหรือไร โดย การนำมาตราฐานระดับสากล RSPO ซึ่งจะสามารถยกระดับราคาปาล์มน้ำมันของสมาชิกได้ และยังเป็นการพัฒนาสหกรณ์และรายได้ของสมาชิก

ทางด้าน นายมะรอฟา ปิยะปิ รองประธานดำเนินการสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด มองเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยสิ่งที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับ คือความรู้ด้านวิชาการที่สมาชิกแต่ละคนต้องนำไปใช้ประกอบกับการพัฒนาในอาชีพปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของปาล์มน้ำมันมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี รวมทั้งการปรับปรุงสภาพสวนให้เข้ากับมาตรฐานสากล RSPOและจะได้ขายผลผลิตที่มีราคาสูงขึ้น รวมทั้งหากภาครัฐให้ความช่วยเหลือในเรื่องของพัฒนาสวนปาล์ม รวมถึงเรื่องปุ๋ยหรือการดูแลสวนปาล์ม เชื่อว่าจะช่วยผลักดันสมาชิกสามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากล RSPO ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน



ครบรอบ 126 ปี...นายเกษภา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 126 ปี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ยันห้ามนำเข้าหมูสหรัฐเป็นนสาร

กรุงเทพธุรกิจ ● “พาณิชย์” นำคณะถกสหรัฐแก้ปัญหาเปิดตลาดสุกร ด้าน “เกษตรฯ” ยันต้องทำตามกฎหมายไทย ห้ามนำเข้าสุกรปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า สืบต่าห์หน้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมปศุสัตว์จะเดินทางไปเจรจา ด้านการค้ากับสหรัฐเรื่องการนำเข้าเนื้อสุกร ซึ่งสืบเนื่องจากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เดินทางเยือนสหรัฐ และทางสหรัฐต้องการส่งออกเนื้อสุกรมายังประเทศไทย แต่เนื้อสุกรของสหรัฐมีสารเร่งเนื้อแดง ทำให้มีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย จนนายกรัฐมนตรีสั่งให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องการนำเข้าเนื้อสุกรนี้อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ครบ 6 เดือน

แล้ว กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมไปให้คำตอบกับสหรัฐ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้คณะทำงานในการหารือเรื่องของการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐ เตรียมเดินทางไปเจรจาเงื่อนไขการนำเข้า ซึ่งน่าจะเป็นการเจรจาด้านเทคนิค โดยกรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ที่ห้ามผู้เลี้ยงผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ รวมถึงสุกร จะร่วมเป็นคณะเจรจาด้วย เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ยังคงยืนยันไม่ให้นำ

เข้าหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งฟาร์มหมูของสหรัฐยังอนุญาตให้ใช้ได้

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า หากสหรัฐต้องการเปิดตลาดก็ต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดภัย ไม่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงเท่านั้น ซึ่งขณะนี้มาตรฐานที่ไทยกำหนดถือว่าดีอยู่แล้ว เนื้อสุกรในประเทศไม่มีปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงเลย นอกจากนี้ปริมาณผลผลิตสุกรในประเทศไทย ขณะนี้ก็ล้นตลาดเกินความต้องการอยู่จำนวนมาก ทำให้ราคาตกต่ำมาระยะหนึ่งแล้ว จนต้องมีมาตรการลดแม่พันธุ์ นำลูกไปทำหมูหัน และเชือดสุกรขุนเก็บในห้องเย็นเพื่อไม่ให้ออกสู่ตลาดจนราคาตกต่ำ

“ที่ผ่านมาไทยซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท หากมีการให้นำเข้าหมูเข้ามาขายในเมืองไทยอีก ถือว่าเป็นการซ้ำเติมตลาดหมูในประเทศที่มีผลผลิตเกินกว่าความต้องการอยู่แล้วทุกปี กรมปศุสัตว์จึงยังยืนยันเหมือนเดิมคือไม่ให้นำเข้าหมูจากสหรัฐ”

ส่วนผลผลิตสุกรที่ล้นตลาดอยู่ขณะนี้ ไทยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อส่งออกไปจีน คาดว่าไม่มีปัญหาเพราะขณะนี้จีนได้นำเข้าไก่ไปแล้ว ต้องให้เวลาสักระยะเพื่อเจรจาในรายละเอียดต่อไป

ม.นครสวรรค์เปิดตัวเซราม-ผลิตภัณฑ์จากวิจัยต้นหม่อน

รศ.ดร.ภญ.ทัศนีย์ พิทักษ์สุธีพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (มน.) ในฐานะตัวแทนของทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามเคลือบผิวจากสารสกัดโคนต้นหม่อน ของสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มน. กล่าวถึงกรณีได้รับโจทย์จากกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ศึกษาประโยชน์ของส่วนต่างๆ ของต้นหม่อน ในเชิงเครื่องสำอาง ว่า ทีมวิจัยมุ่งศึกษามุ่งไปที่โคนต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ยังไม่เคยมีการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่ามีสารสำคัญที่น่าสนใจ และพบในปริมาณมากกว่าส่วนของใบและกิ่ง

สารสกัด โคนต้นหม่อนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ และช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน แต่สารนี้มีข้อจำกัดด้านการละลายและการซึมเข้าสู่ผิว จึงได้ใช้เทคโนโลยีทางยาช่วยเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ซึมเข้าสู่ผิว ได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความคงตัว จากนั้นได้ทดสอบในอาสาสมัครเพศหญิงอายุ 20-40 ปี พบว่า ผลิตภัณฑ์เซราม

เคลือบผิวจากสารสกัดโคนต้นหม่อนไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง จากการวัดค่าดัชนีชี้วัดจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ผิวหนังที่ทาด้วยตัวรับควบคุม พบว่ามีค่าลดลงมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ทำให้ผิวของอาสาสมัครกระจ่างใสขึ้น ทำให้ค่าการสูญเสียน้ำผ่านผิวหนังชั้นนอกลดลง และผิวชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น

“การศึกษาวิจัยดังกล่าวมีองค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีกับประสิทธิภาพในทางเครื่องสำอาง วัตถุประสงค์ที่หาได้ง่ายในประเทศ วิธีเตรียมผลิตภัณฑ์ใช้พลังงานน้อย ไม่ซับซ้อน ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และมีการใช้เทคโนโลยีการเตรียมสารสกัดโคนต้นหม่อน สูตร และกรรมวิธีการผลิตจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเครื่องสำอางในรูปแบบเซรามบำรุงผิวหน้า มีสารสำคัญหลักจากสารสกัดโคนต้นหม่อนที่คัดเลือกส่วนของพืช สายพันธุ์ และอายุมาเป็นอย่างดี” รศ.ดร.ภญ.ทัศนีย์กล่าว

เกษตรวันนี้ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561..... ● นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ เกษตรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ในการติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลปากอ ภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลปากอ เกษตรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และร่วมรับฟังปัญหาตลอดถึงความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลปากอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา..... ● นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่วง บ้านคำแก้ว โดยมี นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กำแก้ว ฟาร์มไก่วง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม..... ● การนี้ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่วง พร้อมสมาชิกกลุ่ม บอกเล่าพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่วง ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบอีกด้วย..... ● กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้ จุลินทรีย์เกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตในระบบอินทรีย์และลดการพึ่งพาเคมีภัณฑ์เกษตร นำโดย ดร. อภิรดี เสี่ยงสืบชาติ จาก ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะทำงานได้จัดอบรมในหัวข้อ “ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตในระบบอินทรีย์และลดการพึ่งพาเคมีภัณฑ์เกษตร” ณ อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่ และอำเภอสันติสุข อำเภอไชยสถาน จังหวัดน่าน..... ● พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี..... ● “กิด ทางไทย”



ไทยถกการค้าฟิลิปปินส์



รมว.เกษตร ถก
ทูตฟิลิปปินส์ กรูย
ทางตันส่งออกเนื้อไก่
ปรุงสุก สินค้าประมง
ยกระดับความร่วมมือ
การค้าเพิ่ม

B12

ไทยถกการค้าฟิลิปปินส์

ยกระดับร่วมมือเพิ่มนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง

โพสต์ทูเดย์ - รมว.เกษตรฯ ถกทูตฟิลิปปินส์ กรูยทางตันส่งออกเนื้อไก่ปรุงสุก สินค้าประมง ยกระดับความร่วมมือการค้าเพิ่ม

นายภุชญา บุญราช รมว.เกษตรฯ และสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางแมรี โจเอ. แบร์นาร์โด - อารากน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ว่าสาระสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันครั้งนี้ เพื่อขยายความร่วมมือด้านการเกษตรและสินค้าเกษตรระหว่างไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่นอกจากทั้งสองประเทศเห็นพ้องร่วมกันผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ หรือ เอ็มโอยู ซึ่งครอบคลุมด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ผ่านการประชุมคณะทำงานร่วมทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องตามพันธกรณีภายใต้เอ็มโอยู ให้มีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ ทั้งฝ่ายยังได้หารือเรื่องการ

ผลักดันการส่งออกสินค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น ทั้งสินค้าเกษตรเดิม ไม่ว่าจะเป็นข้าว ซึ่งฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทยมูลค่า 3,687 ล้านบาท เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกที่ล่าสุดฟิลิปปินส์ได้ให้การรับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกของไทยแล้วจำนวน 7 โรงงาน และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลของทางการฟิลิปปินส์อีก 2 โรงงาน

ทั้งนี้ ไทยได้ฝากให้ติดตามความก้าวหน้าผลการพิจารณาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยด้วย ได้แก่ ลูกไก่พันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ขณะที่ทางฟิลิปปินส์มีความประสงค์จะส่งออกอะโวคาโดมายังประเทศไทย รวมถึงพืชอีกจำนวน 8 รายการ ได้แก่ 1.ลับปะรด ได้แก่ ผลสดและหน่อ 2.พริก ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ 3.มะละกอ ได้แก่ ผลสดและเมล็ดพันธุ์ 4.มะเขือเทศ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ 5.กล้วย ได้แก่ ผลสดและต้นกล้า (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 6.มะเขือ ได้แก่ เมล็ด

พันธุ์ 7.โกโก้ ได้แก่ ผลและเมล็ด และ 8.ข้าวโพด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ซึ่งฝ่ายไทยกำลังดำเนินการ

สำหรับสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย - ฟิลิปปินส์ ในปี 2560 มีมูลค่ารวม 28,345 ล้านบาท โดยไทยส่งออก 23,978 ล้านบาท ขณะที่มีการนำเข้า 4,366 ล้านบาท ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าจำนวน 19,612 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญจากไทยไปฟิลิปปินส์ เช่น ข้าว เมล็ดข้าวโพด นมถั่วเหลือง เป็นต้น ขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญ ๆ เช่น แป้งข้าวสาลี และปลาทูน่าครีบกึ่งเหลืองแช่แข็ง ■



แพะ-แกะ ได้สะดวก กลับ
มีการออกกฎหมายสร้าง
อุปสรรค เพิ่มต้นทุนในการ
ส่งออก มีการประกาศปรับ

“บุญ” เข้าเวรโลกข่าว
ประจำวันพุธที่ 5 เมษายน
2561.....■ ตกลงประเทศนี้จะ
เอาอย่างไรกันแน่ นโยบายหนึ่ง
มุ่งมันจะส่งเสริมให้เกษตรกร
มีรายได้มากขึ้นแต่อีกนโยบาย
กลับสร้างภาระปัญหาให้เกษตรกร
ยังจำกันได้ไหมช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุติสารพัดโครงการสนับสนุนให้
เกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะ มีตั้งแต่
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะรองรับ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ล่าสุดมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
แพะ-แกะ ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก
นอกเขตชลประทาน.....■ ตีมือ
ร้องป่าวไปทั่ว ให้ความหวังจะช่วย
เกษตรกรขายแพะ-แกะ เป็นรายได้
เสริมในช่วงที่พืชผลการเกษตร
ราคาตกต่ำเพราะตลาดต่างประเทศ
รอบบ้านเราต้องการสูง คนเลย
มาแห่เลี้ยงกันทั้งประเทศแทนที่
จะส่งเสริมหาตลาดหรืออำนวยความสะดวก
ให้เกษตรกรขาย

ขึ้นค่าธรรมเนียมในการส่งออก
จากเดิมที่เคยเก็บตัวละ 25 บาท
เพิ่มขึ้นมาเป็น 250 บาท แพง
ขึ้นมา 10 เท่าตัว เกษตรกรคน
เลี้ยงตามนโยบายรัฐบาลเป็นงง
ทำไมแพงเชยงนี้ ที่สำคัญแพะ-
แกะตัวหนึ่งหนักแค่ 25-30 กก.
ทำไมต้องเก็บเท่าวัว-ควายหนัก
ตัวละ 500-600 กก. ด้วยเล่า
มันเป็นธรรมมั๊ย.....■ แค่นั้นไม่
พอออกกฎหมายนี้ด่านประเทศ
เพื่อนบ้านเลยได้ที เอามาเป็น
เหตุผล ขอเก็บค่าธรรมเนียมราคา
เท่าด่านฝั่งไทย เลยช่วย 2 เด้ง
ส่งออกแพะ-แกะ ต้องจ่าย 500
บาท แล้วไหนยังมีค่าขนส่ง ค่า
ชิปปิ้ง รวมๆแล้วเฉพาค่าผ่าน
ด่าน ต้องจ่ายตัวละ 800-1,000
บาท แล้วชาวบ้านจะเหลืออะไร
ในเมื่อขายได้แค่ตัวละสามพัน
กว่าบาท.....■ ไม่รู้จะเป็นเหมือน
ที่เขาว่ากันรึเปล่าที่ทำกันอย่างนี้
เพื่อจะได้จูงใจให้คนตั้งใจทำกิน
ถูกต้องจะได้ไม่หันไปทำกิจการ
ทำกินใต้ดิน แบบไม่ต้องมีใบเสร็จ.

บุญ